

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

NEX – เอาจริงๆ มันก็ไม่ແ່เสมอไป

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... และก็อาจจะต้องบอกไว้แบบเป็นเรื่องที่รัฐฯ ก็อยู่มานานแล้วนะ

ว่า ก็คงเป็นที่ตลาดหุ้นไทยนี่แหละ ที่ไม่ແ່เสมอไป อะไรที่ว่าซัวรัฯ ก็พลิกได้ทั้งนั้น อะไรที่แ้วร้ายๆ ก็จะกลับเป็นดีในพริบตาเดียว... เอาจ่ายๆ อย่างวันก่อน หรือในวันพฤษ์นั้นนะ หากมาดูกราฟหุ้นกลุ่มธนาคาร ในช่วงที่ปิดตลาดไปแล้ว ถ้าเป็นนักเก็งกำไรแบบเน้นเล่นสั้น มองยังงี้ก็ยังมีแว้วจะสวย หรือ ต่อให้คนที่จะเน้นไปเ็นทางเล่นรอบ มองกราฟหุ้นธนาคารแต่ละตัว ยังงี้ก็ยังมีสัญญาณดีของรอบใหม่เอาเสียเลย ยังน่าจะอยู่ในช่วงของการแก่งแคบๆ หรือปรับฐานไปอีกลักกระยะเสียมากกว่า... แต่เป็นไงละ มาดิกันทุกตัวเลย ในวันวาน เล่นเอาเสียของ เสียตาย หรืออั้งกันไปเป็นแถวๆ ... นี่ลองคิดดูสิว่า ถ้าไม่มีกลุ่มธนาคารมาช่วยนะ ตลาด หรือ SET Index ที่ยังไม่มีแว้วจะปรับฐานเสร็จ จะออกมาเป็นยังงี้... แต่ที่ขนาดมีธนาคารมาช่วยแล้ว ยังได้แค่เหมือนไม้เหว ยังขอจะปรับฐานไปอีกลักกระยะ อากาศ 3 วันที่ผ่านมา เราคงต้องให้ระดับ 1530 ไว้ ถ้าจะเริ่มมีเมื่อดิ ก็ต้องไปยืนให้ได้อีกก่อน แล้วค่อยไปวัดใจ 1540-1550 กันอีกที แถมยังมีด้านใหญ่หลายๆ ที่ระดับ 1580 รอไว้ด้วยนะ... ซึ่งด้านต่างๆ ที่ว่ามานี้ นั้น จะมีแว้วขึ้นไปทดสอบได้เร็วๆ นี้หรือไม่ ก็ต้องมาดูว่า ถ้าจะยังปรับฐาน หรือ ยังจะลงอีกลักหน้อยถามสัญญาณระยะสั้น จะลงต่ำกว่า 1480 หรือไม่ ถ้าต่ำกว่า จะลงแรงๆ ไปถึง 1460 ที่เป็นแนวรับด้านสุดท้ายด้วยหรือเปล่า ยังไม่ต้องกล่าวถึงนะว่า 1460 จะหลุดด้วยหรือไม่... เอาแค่ 1480 ไม่ต่ำกว่า หรือ พื้นที่ 1500-1485 รับให้เด็ก็พอ เพราะต่ำกว่านี้ หนาวๆ นะ

ดูตามเกม... เห็นรูปแบบการแก่งตัว ก็ยังคงคาดหวังว่า รูปแบบราคาดีๆ หรือ น่าจะมีการทำ Pattern ในเชิงบวกให้ได้เห็นนะ... เพียงแค่อ่าลงมาต่ำกว่า 5.20 ก่อน ก็ยังน่าจับตามองๆ ไว้หน้อย

- แนวรับ : ... 5.40-5.30 ราคายังน่าตกทางก่อนขึ้นได้
- เป้าหมาย : ... 6.00-6.20 แค็คิดจะขาย (อาจมีรอบยาว)

Price Chart...(NEX)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น NEX... ที่กล่าวว่า ที่ 6.0-6.2 แค็คิดจะขายเท่านั้น คือยังไม่ขายก็ได้ ถ้ารูปแบบสัญญาณยังดี หรือ ยังมีการซื้อขายที่ยังน่าสนใจ... เพราะถ้าเราเห็นราคาดังกล่าว นั้นแปลว่า เราจะได้รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในเชิงบวกแล้วนั่นเอง นั้นแปลว่า High เดิมที่เคยทำได้ อาจจะทำลายลงไปได้ แม้ว่าเป้าหมายของ Pattern อาจจะหวังได้แถวๆ นั้นก็ตาม แต่เนื่องด้วยรูปแบบของสัญญาณ MA. ตามภาพนั้นนั้น หากมองกันในระยะกลางๆ ขึ้นไปนั้น ก็แอบๆ หวังเห็นตัวเลขที่เป็นตัวเลข 2 หลัก ก็ยังน่าจะคาดหวังได้... แต่อย่างที่ได้จ้วหัวไว้วันนั้นแหละครับ เอาจริงๆ มันก็ไม่ແ່อะไรแนเสมอ ดั้งนั้น หากต่ำกว่า 5.20 ลงมา ก็แปลว่า ไม่ใช่ที่เราคิด